



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. ที่สปก.เป็นโฉนด ครม.เคาะ เกษตรกรเฮลั่น	เดลินิวส์
2. 'ดีเดย์15ธ.ค.66'ราชกิจจาฯประกาศเปลี่ยนที่ดินสปก.22ล้านไร่เป็นโฉนด	กรุงเทพธุรกิจ
3. ยันรบ.ไม่ทิ้งเกษตรกรแค่ช่วยพึ่งพาตัวเองได้	ข่าวสด
4. รัฐหนุนเกษตรกรพึ่งพาตนเอง	ไทยรัฐ
5. ปัน'ไทยโกโก้ฮับ'ปักหมุดนครศรีฯ	มติชน
6. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าท้าทายดิน: จัดสรรน้ำ 11 เขื่อนรับแล้ง	ไทยรัฐ
7. คอลัมน์: จับประเด็น: 'พิมพ์ภัทรา' ดันโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก	ไทยโพสต์
8. ภาคใต้ฝนตกอากาศชื้น ระวังต้นปาล์มน้ำมันเน่า	ไทยรัฐ
9. '5 ธันวาคม' วันพ่อแห่งชาติ ในหลวงร. 9' ผู้ทรงเปี่ยมน้ำพระทัยที่ไม่เลือนหาย...	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการร้านสหกรณ์	เดลินิวส์
12. คอลัมน์: เดลี@Web: พิพิธภัณฑ์เกษตร	ไทยรัฐ

ที่สปก.เป็นโฉนด กรม.เคาะ เกณฑ์การเสียดิน

อนุมัติเนื้อที่ 9.5 แสนไร่ ผูก 92 ฝายแก้ท่วมแล้ง ชาวบ้านถูกป้ายรื้อ 'หมิ่น' 'ปัก' พันมท.1 มี 34 ล้าน

กรม.สัญจรอนุมัติ
เปลี่ยนที่ส.ป.ก. 9.5
แสนไร่เป็นโฉนด ใช้
ซื้อขาย-ค้าประกันได้
เพื่อ อ่านต่อหน้า 10

● ที่ส.ป.ก. ต่อจากหน้า 1
ช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มรายได้ ดีเคซี 15
ช.ก. ประกาศในราชกิจจานุ และยังไฟเขียว
เพิ่มที่ชลประทาน 1.5 แสนไร่ สร้าง 92
ฝายแก้ท่วม-น้ำแล้งซ้ำซาก เชื่อม

คมนาคมขนส่ง 5 จังหวัดอีสานตอนบน
อัดฉีดงบ 'ชรบ.' เพิ่มขึ้น 6 พันคน ช่วย
แก้ขาดสภาพคล่อง อนุมัติสร้างเครื่องโหนสะลิง
ภูแอ่น คิงนักท่องเที่ยง ส่วนกระเช้า
ภูกระดึงโยนสำนักงบประมาณเรื่องด่วน
หรือไม่ นายกฯ รับทบทวนงบซอฟต์แวร์
พาวเวอร์ 5 พันล้าน หลังถูกวิจารณ์สูงไป
ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 'อนุพงษ์' พัน
มท.1 มี 34 ล้าน สดคลง 3 ล้าน สะสมปี
21 กระบอ ก 'ภูมิธรรม' รวย 49 ล้าน
'พงษ์พิช' 871 ล้าน

เศรษฐาคักเป้าซื้อฝ้ายหมิ่น
เวลา 08.20 น. วันที่ 4 ธ.ค. ที่โรงแรม
ฉันทบุรีแกรนด์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

สถานที่จัดประชุมกรม.นอกสถานที่
(กรม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2566 ครั้งแรกที่
จ.หนองบัวลำภู บรรยากาศเป็นไปอย่าง
คึกคัก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี
และรมว.คลัง และกรม.สวมเสื้อผ้าจืด
สลับหมี่ ลายบัวลุ่มภู ลายประจำจังหวัด
หนองบัวลำภู

เมื่อมาถึงนายกฯ นำผ้าทอมัดหมี่สีชมพู
เข็มทองเป็นชื่อและนามสกุลของตัวเองที่
จังหวัดมอบให้เป็นที่ระลึกมาโชว์สื่อ
มวลชน ซึ่งเป็นผ้าจากกลุ่มแม่บ้านโนนสูง
ค.บ้านถิ่น อ.โนนสูง จ.หนองบัวลำภู ที่
ต้องใช้เวลาทอประมาณ 1 เดือน เพราะใช้
40 กว่าหมี่ ความยาว 7 เมตร ซึ่งนายกฯ
จ่ายเงินส่วนตัวซื้อในราคา 7,000 บาท เพื่อ
เป็นกำลังใจให้กับกลุ่มแม่บ้าน

ซื้อฝ้ายอิงอิงอีกฝืน

จากนั้นนายเศรษฐา นำคณะเยี่ยม
นิทรรศการภาพรวมการดำเนินงานของ
หนองบัวลำภู ได้แก่ เกษตรเพิ่มมูลค่า
จังหวัดสีขาว เมื่อผ้า นำอยู่ นำเที่ยว
เทคโนโลยีระบบสูบน้ำพลังงานแสง
อาทิตย์ และโครงการความร่วมมือพัฒนา

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12060

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 276.74 Ad Value: 428,947

PRValue (x3): 1,286,841

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ที่สปก.เป็นโหนด กรม.เคาะ เกษตรกรเฮลิ่น



ระบบการให้ความรู้ทางการเงินและมาตรการแก้ปัญหาหนี้รายย่อย ที่จัดแสดงบริเวณหน้าห้องประชุม ด้วยความสนใจ

เมื่อถึงบูธของกลุ่มแม่บ้านโนนสังซึ่งทอดผ้าให้นายกฯ กลุ่มแม่บ้านโซ้วผ้ามีลหมี่ สีสชมพูเข็มทอเป็นชื่อ 'อุ้งอึ่ง ชินวัตร' เพื่อจะมอบให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายกฯ จึงกล่าวว่า เดี่ยวขอซื้อเพื่อนำไปให้ น.ส.แพทองธารเอง ซึ่งนายกฯ ซื้อในราคา 6,000 บาท

จากนั้นนายกฯ มาที่บูธเกษตรอินทรีย์ข้าวเสนาน้อย ชื่อข้าวอินทรีย์มะลิคำหนองคาย ลองชิมข้าวพันธุ์นางสาวไทยและหมากกล้วยตากให้ทีมงาน

ได้สร้างภาพ-อกกรม.หนองบัวฯ

เวลา 10.30 น. นายเศรษฐา เป็นประธานการประชุมกรม. โดยกล่าวก่อนเริ่มประชุมว่า เหตุผลที่เลือก จ.หนองบัวลำภู เป็นจังหวัดแรกในการประชุม กรม. สัญจร เนื่องจากต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการแก้ไขปัญหา

วิถีชุมชน - นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นั่งจยย.พ่วงข้างไปดูการทำเกษตรแปลงใหญ่และพบปะประชาชนที่วัดสว่างชัยศรี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ร่วมคณะไปด้วย เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.

ยาเสพติด ที่ดินทำกิน ปัญหาการเกษตรขอให้มั่นใจว่าพวกเราไม่ได้สร้างภาพอะไร แต่ที่นี่เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีรายได้ น้อยที่สุดในประเทศ ประชาชนในอ.สุวรรณภูมิจึงประสบปัญหาอันยาวนานเป็นชั่วอายุคน แต่ไม่มีใครสนใจระดับชีวิตของพวกเขา

เวลา 12.20 น. นายเศรษฐาแถลงผลประชุมกรม.ว่า ที่ประชุมรับทราบเรื่องปัญหาเกษตรที่ดินทำกิน โดยจะให้เอกสารสิทธิเรื่องความยากจน แปลงส.ป.ก.ให้เป็นโหนด ให้ประชาชนมีที่ทำกินให้ถูกต้อง เพื่อยกระดับรายได้ พิเศษเกษตรขณะที่การท่องเที่ยว จ.หนองบัวลำภูเป็นเมืองรอง มีสถานที่ท่องเที่ยว มีวัฒนธรรม มีอาหารการกินที่น่าสนใจ จึงสั่งการกรม. การท่องเที่ยวและกีฬา ไปถึงผู้ว่าการ ททท. ให้มาดูแลเป็นพิเศษ พร้อมกำชับสำนักงานท่องเที่ยวประจำจังหวัดนั้นๆ ไปดูศักยภาพ

ของจังหวัดนำออกมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 4-5 จังหวัดภาคอีสานให้เกิดขึ้นได้ เรื่องยาเสพติดที่ชัดเจนว่าทุกจังหวัดมีแต่เรื่องยาบ้า ต้องบำบัดและจัดการกับผู้ขายอย่างชัดเจน

สร้าง 92 ฝ่าย-แก้แล้งหนองบัวฯ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องส่งเสริมสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพ ควรได้รับการสนับสนุน โดยเฉพาะช่องทางจำหน่ายที่เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งกระทรวงคมนาคมใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นเหมือนดีพาร์ทเมนต์สตรีโอท็อป ที่จะพัฒนาต่อไป เช่นเดียวกับการค้าขายออนไลน์ ได้จัดทำแพลตฟอร์มขึ้นมาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น

“หนองบัวลำภูเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุด ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการ

ทำฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมน้ำแล้ง 92 ฝ่าย โดยสั่งการให้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยให้ประชาชนหาปลาได้ เหตุผลหนึ่งที่ว่าความเจริญยังไม่ถึงจ.หนองบัวลำภู ก็คือเรื่องระบบคมนาคม ที่ยังไม่ดีจึงต้องพิจารณาหลายเส้นทางให้เชื่อมต่อกับหลายจังหวัดให้มีความเจริญเกิดขึ้นได้” นายเศรษฐา กล่าว

รับทบทวนงบประมาณฟัดฟาวเวอร์

นายเศรษฐา กล่าวถึงข้อสังเกตการใช้งบประมาณของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์ฟาวเวอร์แห่งชาติ 5,164 ล้านบาท ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์ฟาวเวอร์ไทย 11 ด้าน เป็นตัวเลขที่สูงไปหรือไม่ ว่า ต้องพิจารณาอีกที่เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบทุกบาททุกสตางค์ และต้องชี้แจงได้ รวมถึงต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วย

เมื่อถามว่าจะใช้งบดูแลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงอื่นด้วยหรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ต้องให้เจ้ากระทรวงให้ความเห็นชอบ ไม่ใช่มีเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมต้องขับเคลื่อนงานอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา

นายกฯ ลงอิงชมเกษตรผสมผสาน

เวลา 13.50 น. นายเศรษฐาลงพื้นที่ชมการทำเกษตรผสมผสานแบบพื้นบ้าน ที่ดินส.ป.ก.ของนางหนูปาน พรหมโคตร หมู่ที่ 14 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ นายไชยา พรหมา รว.เกษตรฯ นายอนุชานาคาศัย รว.เกษตรฯ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รว.มหาดไทย และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร่วมลงพื้นที่

พื้นที่ที่น.ส.แพทองธารมาปรากฏตัวร่วมลงพื้นที่ด้วย ได้รับเสียงตอบรับดีต้อนรับจากชาวบ้านด้วยความดีใจ และเมื่อนายกฯมาถึง นำส้มตำหมักที่ซื้อมาในราคา 6,000 บาท มอบให้น.ส.แพทองธาร เป็นของฝาก

นายเศรษฐาและคณะรับฟังการทำงานเกษตรผสมผสาน ซึ่งเจ้าของที่ดินขอให้



นายกฯ ช่วยพัฒนาระบบน้ำให้เกษตรกร ช่วยนำเทคโนโลยีสำหรับระบบกระจายน้ำ รวดแปลงผักให้ทั่วถึงแทนรดน้ำด้วยมือ ร.อ.ธรรมนัสเสริมว่า ให้ใช้เงินกองทุน ส.ป.ก. เข้ามาช่วยเหลือ

จากนั้นนายเศรษฐา น.ส.แพทองธาร และคณะ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน ก่อนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปวัดสว่างชัยศรี หมู่ที่ 3 ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง ชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน “ตลาดวัดบ้านจัน” ระหว่างนั่งรถได้ทักทายประชาชนที่ออกมาโบกมือทักทาย ขอถ่ายรูปและมอบดอกไม้เป็นกำลังใจ เมื่อมาถึงนายเศรษฐาแวะซื้อสินค้าไข่ไก่และซิมกล้วยหอม พร้อมมอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตที่ดินส.ป.ก. 4-01 ให้ประชาชน 100 ราย เพื่อเป็นที่ทำกิน และมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว

ชาวบ้านแห่รับ-ให้กำลังใจ

นายเศรษฐากล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรมาตลอด มุ่งมั่นผลักดันให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำเรื่องเกษตรและเกษตรแปรรูป ทำผลผลิตให้เป็นมาตรฐานสากล ดำเนินการลดค่านำเข้าวัตถุดิบเสริม เพิ่มรายได้ เพิ่มงาน เพิ่มอาชีพ และสนับสนุนสินค้าชุมชน ยกระดับค่าไทยให้เป็นซอฟต์ฟาวเวอร์ที่มีคนรู้จักไปทั่วโลก ทั้งนี้ บรรยากาศระหว่างที่นายเศรษฐา

รับนายกฯ - ชาวบ้านสุบายต้อนรับนายกฯ ระหว่างมาเยี่ยมชมตลาดชุมชน ยลวิถีชาวบ้าน ‘ตลาดวัดบ้านจัน’ ที่วัดสว่างชัยศรีหลังประชุมกรม.สัญจรที่ จ.หนองบัวลำภู เสริจลิน เมื่อวันที 4 ธ.ค.

และน.ส.แพทองธารลงพื้นที่ที่เป็นไปอย่างกึกกึก ชาวบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่น ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและให้กำลังใจรัฐบาลทำงาน บางส่วนถือป้ายข้อความ พวกเราต้องการพร้อมใช้เงินดิจิทัล 10,000 แล้ว, ท่านนายกฯ ช่วยประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบด้วย, วอนท่านนายกฯ ชาวหนองบัวลำภูต้องการเงินดิจิทัล 10,000 บาทอย่างเร่งด่วน, วอนท่านนายกฯ ช่วยชาวบ้านให้หลุดพ้นจากหนี้้นอกระบบด้วย, นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ช่วยด้วย ที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน

เมื่อจบกิจกรรม นายเศรษฐาพร้อมคณะเดินทางกลับททม.

ถามกฤษฎีกาตีความดิจิทัลวอลเล็ต

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า สัปดาห์นี้จะส่งหนังสือเป็นคำถามถึงความชอบด้วยกฎหมายเกี่ยว

กับโครงการไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่ได้สร้างพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านที่จะใช้ในโครงการ

เมื่อถามว่าคำถามที่จะส่งตั้งประเด็นอย่างไรบ้าง นายจุลพันธ์กล่าวว่า ต้องถามในรูปแบบข้อกฎหมาย สิ่งที่เราเขียนต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเติมรายละเอียดเหตุการณ์ใน 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เช่น ตัวเลขที่สภาพัฒน์แถลงที่ทำซ้ำเพราะรอตัวเลขจริงนี้

เมื่อถามว่าหากกฤษฎีกาเห็นชอบขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างไร นายจุลพันธ์กล่าวว่า จะกลับมาร่างพ.ร.บ.กู้เงินซึ่งใช้เวลาไม่นาน มีไม่กี่มาตรา จากนั้นจะนำเข้า ครม. หากเห็นชอบจะให้กฤษฎีกาตรวจทานอีกครั้ง คงใช้เวลาไม่นาน และจะนำร่างเข้าสภานิติบัญญัติ ยืนยันประชาชนจะได้ใช้โครงการดังกล่าว พ.ศ. 2567 ตามที่วางกรอบเอาไว้

สร้างเครื่องโหนดสะลิงกูแอน

เวลา 13.15 น. นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังการประชุมครม.ว่า ครม. ไม่มีการหารือประเด็นกระแสไฟฟ้าถูกระงับ จึงไม่สามารถให้ความเห็น หรือรายละเอียดในเรื่องนี้ได้

นายชัยแถลงผลการประชุมครม.สังจรว ว่า การประชุมครม.ครั้งนี้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆ ที่ชาวหนองบัวลำภูจะได้รับเริ่มจากการท่องเที่ยว ภูแอนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า เชื่อมต่อภูพานคำ ปัจจุบันมีสกายวอล์ก รัฐบาลจะเสริมเสน่ห์ให้โดยใส่เครื่องโหนดสะลิงกูที่เรียกว่าชิปไลน์ปกติเข้าไปภูแอนจะเข้าไปที่สกายวอล์กต้องจอดรถและนั่งรถสองแถวเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตรกว่า เมื่อใส่เครื่องเล่นโหนดสะลิงเวลาออกก็โหนดออกมาได้โดยระยะทาง 1.1 พันเมตร จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนให้มาเที่ยว ให้ความรู้สึกแบบทาร์ซาน

หนองบัวลำภูโคเค่นเรื่องผ้าทอพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าซิดสลับหมี่ รัฐบาลจะส่งเสริมให้เกิดศูนย์ออกแบบ เรียนรู้ พัฒนาต่อขยายการทอผ้าดังกล่าว โดยสร้างเพิ่มขึ้น

อีก 4 ศูนย์ เดิมมีอยู่ 3 ศูนย์ รวมเป็น 7 ศูนย์ มีบทบาทขับเคลื่อนยกระดับฝีมือการทอผ้าพื้นเมือง ทำให้คนอยากจะทำซื้อ

เพิ่มที่ชลประทาน-สร้าง92ฝาย

นายชัยกล่าวว่า ที่ประชุมพิจารณาเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งในกลุ่ม 5 จังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 จากหนองบัวลำภู ไปเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี และกลับมาหนองบัวลำภู ถนนมาเที่ยวอีสานตอนบนแล้วเที่ยวได้ครบ หนองบัวลำภูจะไม่ถูกลืม ยิ่งไปกว่านั้นเส้นทางที่ปัจจุบันถนน.นากลาง เค็ดร้อนมากที่สุดก็ถนนที่มาจากจ.เลย ผ่านตัว.นากลาง ซึ่งเป็นถนนเส้นเล็ก มักมีอุบัติเหตุทางรถยนต์ ชาวหนองบัวลำภูจะได้เห็นทางเลี่ยงเมืองที่.นากลาง เดินทางสะดวกขึ้น "ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีก

ส่วนภาคการเกษตร มีเป้าหมายเร่งเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้อีก 1.5 แสนไร่ ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ต้องบรรเทาหรือขจัดปัญหาน้ำแล้ง-น้ำท่วมซ้ำซากในจ.หนองบัวลำภู ผ่านโครงการดังต่อไปนี้ 1.สร้างฝาย เก็บกักน้ำที่ลุ่มน้ำโฆง โดยจะทำทันทีเพื่อให้น้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 2.ลุ่มน้ำต่างๆ และลำน้ำต่างๆ ที่เป็นลำน้ำขนาดเล็กทั่วจังหวัด ทุกอำเภอจะสร้างฝาย 92 ตัว เป็นฝายเก็บกักน้ำโขง 1 พันล้านบาท ฉะนั้นน้ำจะไม่แล้งเร็ว และจะได้เครื่องมือด้านชลประทานเกี่ยวกับการบังคับน้ำระบายน้ำที่ลำพะเนียง ซึ่งเป็นลำน้ำเส้นเลือดใหญ่ของหนองบัวลำภู จะเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ขุดลอกลำพะเนียง

อัดงบรพ.6 พันคน-เสริมกำลังแล็กยา

นายชัยกล่าวว่า จ.หนองบัวลำภูมีชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งเป็นจิตอาสา ไม่มีเงินเดือน ปัจจุบันมีประมาณ 3,800 คน ชรบ.มีส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมในแต่ละหมู่บ้าน เป็นผู้สแกนหาผู้ติดตามเสพติดเพื่อนำไปบำบัดรักษา

รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมชรบ. เพื่อให้จ.หนองบัวลำภู

มีจำนวนชรบ.เพิ่มเป็น 6,000 คน จะทำให้ทุกหมู่บ้านในจังหวัดนี้มีชรบ.ที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ อย่างดีเยี่ยม โดยแต่ละหมู่บ้านจะมีชรบ. 7-10 คน

15 ธ.ค.เปลี่ยนส.ป.ก.เป็นโหนด

โฆษกรัฐบาลแถลงว่าชาวหนองบัวลำภูยังได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนที่ดินส.ป.ก. 4-01 ในจังหวัด 9.5 แสนไร่ ให้เป็นโหนดที่ดินเพื่อการเกษตร โดยในวันที่ 15 ธ.ค.นี้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนุญาตให้เปลี่ยนเอกสารจาก ส.ป.ก. เป็นที่ดินเพื่อการเกษตรหรือโหนดสามารถซื้อขายได้ โดยวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเกษตร เป็นหลักทรัพย์สินถ้าประกันได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น

ด้านนายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวเสริมถึงการเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโหนด ว่า นโยบายนี้เป็นนโยบายของสำนักงานปฏิรูปการเกษตร ไม่เกี่ยวกับการออกโฉนดของกรมที่ดินและประมวลกฎหมายที่ดิน

6 ธ.ค.ตรวจมอเตอร์เวย์โคราช

นายชัยเผยว่า นายเศรษฐาเทริยมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา และความพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนช่วงสี่กั๊ก-นครราชสีมา ในวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 13.15 น. ที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) ตอน 34 อุโมงค์คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สี่กั๊ก จ.นครราชสีมา โดยจะเปิดทั้งสองทิศทางการจราจร ทั้งขาไปกลับพร้อมกันตลอด 24 ชั่วโมง ปลายเดือน ธ.ค.นี้เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก

กรม.โยธาสำนักบ-กระเช้าถูกระงับ

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.สำนักนายกฯ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมครม.ถึงการขออนุมัติงบ 28 ล้านบาท เขียนแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จ.เลย ว่า ครม.เห็นชอบในหลักการที่จังหวัดเสนอ

แต่ต้องมอบให้สำนักงานประมาณไปพิจารณาว่าจะไรแรงค์นหรือไม

นางพวงเพ็ชรที่แจงก่อนประชุมครม.ว่า 3 ธ.ค.คนไปตรวจราชการที่ จ.เลย คุยกับจังหวัดเรื่องบจะขอต่อครม.วันนี้ มี 4 ด้าน 1.ปัญหาความยากจน 2.ยาเสพติด 3.การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 4.เรื่องการเกษตรที่จะขอส่วนหนึ่งเป็นค่าสำรวจออกแบบก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง 28 ล้านบาท การทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องมีแบบแปลนนี้แบบ จังหวัดจึงต้องออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาของ ทส. เมื่อเห็นชอบอีไอเอแล้วก็จะส่งทางให้องค์การบริหารพื้นที่พิเศษ (อพท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำเข้ากรม.อีกครั้ง วันนี้จึงเป็นการขอแบบออกแบบสำรวจก่อสร้าง เมื่อเป็นความจริงของ จ.เลย ทุกคนคงเห็นชอบถ้ามียอดรายได้เข้าจังหวัดมากมาย และต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ

ภูมิธรรมย้ำศึกษาให้ชัดเจนก่อน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวกรณีนางพวงเพ็ชร ขอนุมิตติงบอกแบบกระเช้าขึ้นภูกระดึง 28 ล้านบาทว่า คงต้องหารือหลายฝ่าย จริงๆ เป็นเรื่องความคล่องตัวในการอำนวยความสะดวกการท่องเที่ยว เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดีขึ้น แต่กลุ่มอนุรักษ์เห็นต่างอยู่หลายเรื่อง ต้องระดมความคิดเห็น เสนอและพิจารณาาร่วมกัน การศึกษาเป็นสิ่งดีทำให้เกิดความรอบคอบ เมื่อถามว่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลนี้หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ถ้าทุกอย่างไม่มีปัญหา ทุกฝ่ายเข้าใจรัฐบาลนี้ก็พร้อมทำได้ เกิดประโยชน์ก็พร้อมทำ ย้ำว่าต้องศึกษาให้ชัดเจน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อดีตรมว.ทส. กล่าวว่า ต้องดูในหลายมิติก่อน สมัยเป็นรมว.ทส. ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ยังมีข้อกังวล จึงต้องดูว่าข้อกังวลได้รับการแก้ไขหรือยัง ทางที่ดีต้องฟังเสียงทั้งฝ่ายอนุรักษ์และฝ่ายที่สนับสนุน ต้องชั่งน้ำหนักว่าทำแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

แล้วค่อยมาตัดสินใจกัน

กรม.สภาอกโมเดล ส.ส.ร.

วันเดียวกัน มีการประชุมคณะอนุกรม.พิจารณาศึกษาการจัดทำข้อเสนอระบบเลือกตั้งและแนวทางการทำงานของสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ในกรม.การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภา โดยอนุกรม.ที่มีนายพรวิษุวัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นประธาน เชิญนักวิชาการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังความเห็น

นายพรวิษุวัชรกล่าวว่า การศึกษาโมเดล ส.ส.ร.นี้ ไม่ใช่ข้อสรุปที่ว่าจะใช้รูปแบบหรือที่มาส.ส.ร. แบบใด แต่ต้องการให้ ส.ส.ร.หลากหลาย ยึดโยงประชาชน ข้อเสนอแรกคือ ให้ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ส่วนข้อกังวลต่อการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มหลากหลายทางสังคม มีข้อเสนอให้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่กรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ และส่งให้ ส.ส.ร.ชี้ขาดก่อนนำเสนอต่อประชาชน

ข้อเสนอที่สอง ให้ ส.ส.ร.มาจากองค์ประกอบ 3 ส่วน คือตัวแทนพื้นที่ คือ การเลือกตั้งจากประชาชน, ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ และตัวแทนกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งอาจใช้ระบบเลือกตั้ง เช่น รูปแบบการแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด เป็นต้น เบื้องต้นอนุกรม. เห็นว่าควรใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ต่างจังหวัดจะให้จำนวนส.ส.ร.ต่างกัน ตามจำนวนประชากร

สำหรับรูปแบบเลือกตั้งตามที่อนุกรม.พิจารณา 1. ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งประชาชน 1 คน เลือก ส.ส.ร.ได้ 1 คน 2. ประชาชนโหวตส.ส.ร.ได้ตามจำนวนที่เขตเลือกตั้งนั้นกำหนดให้มี ส.ส.ร. 3. ให้ประชาชนเลือกผู้สมัคร ส.ส.ร.ที่คนก็ได้ ส่วนผู้ชนะจะอยู่ลำดับที่ 1-3 เป็นต้น และมีบทกำหนดผลประโยชน์ทับซ้อน ห้าม ส.ส.ร.ลงเลือกตั้ง เป็น สส. สว. องค์กรอิสระในระยะเวลาหนึ่ง เช่น 3-5 ปี

พงศ์เทพชูรูปแบบสสร.40

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ อดีต ส.ส.ร.40 กล่าวสนับสนุนการใช้รูปแบบที่มาของ ส.ส.ร.40 ที่มี 99 คน และมีกรอบเวลาขงร่างรัฐธรรมนูญ 240 วัน เหมาะสมไม่เสี่ยงประมาณมาก และเป็นประชาธิปไตยที่ดี โดยที่มาส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งนั้นไม่ควรเป็นระบบซับซ้อนหรือพิสดาร คนใช้สิทธิจะสับสน

การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมีคณะทำงาน 2 ชุดสำคัญ คือ กรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ และกรม.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับแก้ไขตามการรับฟังความเห็นของประชาชน เมื่อ ส.ส.ร.ยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว ควรเสนอรัฐสภาให้ความเห็น รัฐสภาไม่มีสิทธิบอกจว่ารับหรือไม่ แต่ชี้ข้อบกพร่องผิดพลาด การปรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ส.ส.ร. จากนั้นจึงส่งไปออกเสียงประชามติ ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหากจะเป็นประโยชน์ต้องเป็น ส.ส.ร.ด้วยการส่งให้ประชาชนเลือกจะปวดหัว หากเสนอผู้เชี่ยวชาญ อาจมีรูปแบบมาจากตัวแทนฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล

'อ.ปริญญา' ดันเลือกตั้ง

ขณะที่ นายปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวสนับสนุนให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้ง แต่ต้องจัดระบบเลือกตั้งให้เหมาะสม เช่น ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง และกำนังถึงสัดส่วนของประชากรแต่ละพื้นที่เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชาชนร่วมเป็น ส.ส.ร. และการออกแบบรัฐธรรมนูญไม่ควรมีเนื้อหาที่ยาวเกินไป

นายนิกร จันง กรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติฯ กล่าวสนับสนุน ส.ส.ร.โมเดล 2540 ให้มีจังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน ส.ส.ร.ต้องมีหน้าที่รับฟังความเห็นประชาชนเพื่อรวบรวมความเห็นนำไปจัดทำรัฐธรรมนูญโดยใช้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญเดิม ส่วนผู้เชี่ยวชาญก็จำเป็น

สำหรับความเห็นของตัวแทนภาคประชาชนและคนรุ่นใหม่ สนับสนุนส.ส.ร.จากการเลือกตั้งของประชาชน แต่กระบวนการเลือก ส.ส.ร.ไม่ควรซับซ้อน

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 5 ธันวาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12060

หน้า: 1(ซ้าย), 10

Col.Inch: 276.74 Ad Value: 428,947

PRValue (x3): 1,286,841

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ที่สปก.เป็นโหนด กรม.เคาะ เกษตรกรเฮลิ้น

และควรทำอย่างตรงไปตรงมา และเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีนักวิชาการร่วมเป็น ส.ส.ร.เพื่อทำงานทางเทคนิค

21 ธ.ค.รัฐผลสส.-สว.ประชามติ

ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เผยว่า ได้ลงนามหนังสือถึงนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ส่งคำถามประชามติในส่วนที่จะขอความเห็นของ สส. และสว. ให้พิจารณาหลังเปิดสมัยประชุม 12 ธ.ค.นี้ เบื้องต้นคาดว่า จะมีข้อสรุปวันที่ 21 ธ.ค.นี้

'ดีเดย์ 15ธ.ค.66' ราชกิจจาฯ ประกาศ เปลี่ยนที่ดินสปก.22ล้านไร่เป็นโฉนด

กรุงเทพธุรกิจ ● 15 ธ.ค.66 ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดทั่วประเทศ ดัดขายเปลี่ยนมือได้ในกิจการเกษตร ใช้เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินหวังช่วยปลด-ลดหนี้ภาคเกษตร

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.หนองบัวลำภู ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาความยากจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคือ จ.หนองบัวลำภู โดยประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่ำที่สุดและมีที่ทำกินทางการเกษตร โดยมีที่ดิน ส.ป.ก.4-01 มากถึง 9.5 แสนไร่ สูงสุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ซึ่งที่ดินเหล่านี้เกษตรกรครอบครองมาเกินกว่า 3 ปีแล้ว

ทั้งนี้ในวันที่ 15 ธ.ค.2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการปรับเปลี่ยนจากที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรได้ ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้วจะทำให้ผู้ถือสิทธิสามารถซื้อขายได้ และใช้เป็นสินทรัพย์ในการค้ำประกันกับสถาบันการเงินได้ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นหรือเกษตรกรที่ไม่ได้ทำการเกษตรแล้วยังมีหนี้สินอยู่อาจยอมขายที่ดินบางส่วนเพื่อลดภาระหนี้ได้ก่อนเดินทางกลับบ้านต่อไป โดยเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 ธ.ค.แล้วจะเริ่มแจกให้เป็นโฉนดที่ดินได้ในวันที่ 15 ม.ค.2567 ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของเกษตรกร

"ที่ดินส.ป.ก.9.5แสนไร่ของหนองบัวลำภูนั้นมหาศาลมาก ถ้าเทียบมูลค่า 1 แสนบาทต่อไร่เท่ากับว่าจะมีเม็ดเงินที่จะเข้าสู่มือเกษตรกรเฉพาะในจังหวัดนี้ เกือบ 1 แสนล้านบาท ซึ่งความยากจนของหนองบัวลำภูอยู่ในอันดับที่ 76-77 แต่ถ้ามองในเรื่องของที่ดิน ส.ป.ก.นั้นอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ"

หลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 ธ.ค. 2566 ที่ดิน ส.ป.ก. ทั่วประเทศกว่า 1.6 ล้านแปลง รวมกว่า 22 ล้านไร่ นั้นสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.)

ต้องทำงานราว 1 เดือนเพื่อดำเนินการจัดทำเป็นโฉนดที่มีกำหนดแล้วเสร็จ 15 ม.ค. 2567 สำนักงานส.ป.ก. อาจทำงานไม่ทันจึงต้องรับพนักงานเพิ่ม แต่ระหว่างรอดำเนินการนี้เกษตรกรที่ถือครองที่ดินเกิน 3 ปีสามารถออกไปรับร่องได้โดยโฉนดที่ออกมาเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรของ ส.ป.ก.ที่ ส.ป.ก.บริหารเอง

"โฉนดนี้จะซื้อขายได้ แต่จะไม่กว้างเท่ากับโฉนดทั่วไป เป็นที่ดินที่ซื้อขายเพื่อการเกษตรและเป็นที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเกษตร เป็นที่อยู่อาศัยก็เฉพาะที่อยู่อาศัยของเกษตรกร"

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินส.ป.ก.นั้นไม่ใช่เป็นการออกโฉนดตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการออกโดยส.ป.ก.ข้อจำกัดนั้น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในการประชุม ครม.ว่าการปลดล็อกที่ดินนี้เพื่อให้เกษตรกรมีทุนในการทำการเกษตรและปลดหนี้ก่อนวางแผนการทำมาหากินต่อไป

ยันรบ.ไม่ทิ้งเกษตรกร แค่ช่วยพึ่งพาตัวเองได้

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่โรงแรมรัฐพงษ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (กรม.สัญจร) ถึงกรณีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว (ล) 25288 ลงวันที่ 24 พ.ย.2566 แจ้งถึงกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่องการจัดทำมาตรการหรือโครงการเพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมีระบุว่ากรม.มีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย.2566 เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรต่อจากนี้ไปให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการให้เงินอุดหนุน ช่วยเหลือ ชดเชย หรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่เกษตรกรว่า

เนื่องจาก นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง มีแนวความคิดต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ไปพิจารณาว่าแทนที่รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรทุกปี เราจะทำอย่างไรที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯ จะต้องไปทำเรื่องการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งขณะนี้ปุ๋ยและต้นทุนการผลิตอีกหลายอย่างมีราคาแพง

เมื่อถามว่าแสดงว่าต่อไปมีรัฐบาลจะไม่มีนโยบายอุดหนุน ไม่มีประกันรายได้หรือประกันราคาสินค้าเกษตรแล้วใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เราใช้คำว่าสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรมากกว่า กระทรวงเกษตรฯ จะต้องทำงานหนักขึ้นในการลดต้นทุนการผลิต

“ขณะเดียวกันต้องพยายามทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ไปช่วยเหลือเกษตรกรเลย” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว

รัฐหนุนเกษตรกรพึ่งพาตนเอง

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ากรณี
ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร
0505/ว(ล) 25288 ลงวันที่ 24 พ.ย.66 แจ้งถึงกระทรวงการคลังกระทรวง
เกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานประมง และสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เรื่องการจัดทำมาตรการหรือโครงการ
เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งระบุว่า คณะรัฐมนตรี
(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 21 พ.ย.66 ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการให้เงิน
อุดหนุน ช่วยเหลือ ชดเชย หรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงแก่
เกษตรกรนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง มีแนวคิด
ที่ต้องการสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกร

ดังนั้น จึงมอบให้กระทรวงพิจารณาหาทางช่วยให้เกษตรกรพึ่งพา
ตนเองได้แทนที่รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกปี ซึ่งกระทรวงต้องช่วยลด
ต้นทุนการผลิต ที่ขณะนี้สูงขึ้น เมื่อถามว่า รัฐบาลจะไม่มียุทธศาสตร์อุดหนุน
ไม่ประกันรายได้สินค้าเกษตรอีกใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราใช้คำ
ว่าสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรมากกว่า โดยต้องช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ทำให้ราคาสูงขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ช่วยเหลือเลย.

ปัน'ไทยโกโก้ฮับ'ปักหมุดนครศรีฯ

- 'พิมพ์ภัทรา' ลังทำแผนบูมศก.4พันล.
- ดีพร้อมรับลูกลุยทันทีคาดกุมภาพันธ์

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและผู้ประกอบการโกโก้ว่า จะเร่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมโกโก้ทั่วประเทศสู่การเป็นโกโก้ฮับเมืองไทย โดยจะชูจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนครศรีเมืองโกโก้ ผลักดันเป็นอีกพืชเศรษฐกิจหลักของไทย คาดว่า จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท ล่าสุด ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อมทำงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมโกโก้ไทย เพื่อขับเคลื่อนทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพส่งออกสู่ตลาดโลก ลดนำเข้า โดยแผนจะเสร็จภายใน 3 เดือน มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโกโก้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ อาหารเพื่อสุขภาพชั้นดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ปี 2565 ไทยส่งออกโกโก้และของปรุงแต่งจากโกโก้ไปตลาดโลกกว่า 69.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 64.32% จากปี 2564 โดยมี ญี่ปุ่น อาเซียน และเกาหลีใต้เป็นตลาดหลัก

“แนวทางจัดทำแผนเบื้องต้นจะกำหนดให้ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช มุ่งสู่โกโก้ฮับภายใต้ชื่อ นครศรีเมืองโกโก้ เพราะเป็นแหล่งผลิตโกโก้คุณภาพดีของไทย พื้นที่ปลูกโกโก้

กว่า 1,600 ไร่ อันดับหนึ่งของประเทศ มีเกษตรกรปลูกกว่า 3,000 ครัวเรือน โกโก้ได้รางวัลระดับโลก อาทิ แบรินต์ ภาราดย์ ควารางวัลพิเศษระดับทองสำหรับช็อกโกแลตบาร์ 75% จากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประเภทช็อกโกแลตที่ผู้ผลิตมีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ จะสนับสนุน จ.สระแก้ว เป็นฐานโรงงานแปรรูปโกโก้ขนาดเล็ก เพราะมีพื้นที่ปลูกโกโก้มากเช่นกัน” น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าว

น.ส.พิมพ์ภัทรา กล่าวว่า การทำแผนมีความจำเป็น ไม่เพียงรองรับเทรนด์การบริโภคที่เติบโตจนทำให้ไทยต้องนำเข้าโกโก้ ยังแก้ปัญหาผลผลิตของประเทศล้นตลาด ปลูกมาก แต่คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เกิดภาวะล้นตลาด โรงงานผลิตโกโก้กว่า 20 แห่งทั่วประเทศเลือกนำเข้าแทน ทำให้ราคาผลโกโก้ตกต่ำ ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจะแก้ปัญหาทั้งระบบ จะพัฒนาตั้งแต่สายพันธุ์ กำหนดพื้นที่ จำนวนเกษตรกร จำนวนโรงงานผลิต ตลอดจนแผนการนำเข้าและส่งออก เป็นการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่า

นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิบดีดีพร้อม กล่าวว่า ดีพร้อมรับนโยบาย โดยจะเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมโกโก้ไทย โดยจะทำงานร่วมกับ สศอ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่า แผนปฏิบัติการเบื้องต้นจะเริ่มชัดเจนเดือนกุมภาพันธ์ จากนั้น จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อไป



จัดสรรน้ำ 11 เขื่อนรับแล้ง

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อาจส่งผลให้ในบางพื้นที่จะประสบกับสภาวะขาดแคลนน้ำและปริมาณน้ำต้นทุนอาจมีไม่เพียงพอให้ใช้ในระยะเวลา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการวางแผน และติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหากับภัยพิบัติด้านการเกษตร มีมติเห็นชอบแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2566/67 กำหนดให้มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน โดยจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำทุกกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งตาม



ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ และความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดังนี้
พื้นที่การเพาะปลูกทั้งประเทศ 10.66 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวรอบที่

สอง 8.18 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 5.80 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.38 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก 2.53 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.57 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.96 ล้านไร่)

สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา 22 จังหวัด 4.90 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวรอบที่สอง 4.20 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 3.03 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 1.17 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก 0.70 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.18 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.52 ล้านไร่)...ลุ่มน้ำแม่กลอง 7 จังหวัด 1.18 ล้านไร่ แบ่งเป็นข้าวรอบที่สอง 0.86 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.84 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.02 ล้านไร่) พืชไร่พืชผัก 0.27 ล้านไร่ (ในเขตชลประทาน 0.17 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 0.10 ล้านไร่)

สำหรับการจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากในบางพื้นที่มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำค่อนข้างน้อย จึงมีความจำเป็นต้องจัดการจัดสรรน้ำในการเพาะปลูกข้าวรอบที่สอง ในช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ได้แก่ เขื่อนแม่กวางอุดมธารา จ.เชียงใหม่, เขื่อนกิ่วลม จ.ลำปาง, เขื่อนแม่มอก จ.สุโขทัย, เขื่อนลำตะคอง เขื่อนมูลบน จ.นครราชสีมา, เขื่อนลำนางรอง จ.บุรีรัมย์, เขื่อนทับเสลา จ.อุทัยธานี, เขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี, เขื่อนประแสร์ จ.ระยอง, เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์.

ส-เล-๓



'พิมพ์ภัทรา' ดันโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและผู้ประกอบการโกโก้ ว่า จะเร่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมโกโก้ทั่วประเทศสู่การเป็นโกโก้ฮับเมืองไทย โดยจะชูจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นนครศรีเมืองโกโก้ ผลักดันเป็นอีกพืชเศรษฐกิจหลักของไทย คาดจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 4,000 ล้านบาท ล่าสุดได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ทำงานร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแผนปฏิบัติการอุตสาหกรรมโกโก้ไทย เพื่อขับเคลื่อนทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพส่งออกสู่ตลาดโลก ลดนำเข้า โดยแผนฯ จะเสร็จภายใน 3 เดือน มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคใต้ฝนตกอากาศชื้น

ระวังต้นปาล์มน้ำมันเน่า

นายพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ขณะนี้ภาคใต้อยู่ในช่วงฤดูฝนต้องเผชิญกับมรสุมกำลังค่อนข้างแรง โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่ อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเตือนพี่น้องเกษตรกรที่เผชิญกับภาวะอากาศเย็นชื้นและมีฝนตกพื้นที่ ให้เฝ้าระวังโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน ปัจจุบันพบพื้นที่เกิดโรคนี้แล้วประมาณ 1 หมื่นไร่ จากพื้นที่ปลูกรวมกว่า 4 ล้านไร่ ใน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร สตูล ตรัง ระยอง สงขลา นราธิวาส พังงา

“โรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันเป็นปัญหาที่

เกษตรกรมีโอกาสได้รับผลกระทบสูง เนื่องจากเชื้อราสาเหตุของโรคจะเข้าทำลายเนื้อเยื่อรากต้นปาล์ม ทำให้ต้นปาล์มขาดน้ำ ออกผลเล็กลง ใบเปลี่ยนรูปและเหี่ยว กระทั่งต้นปาล์มเน่ายืนต้น



ตาย ซึ่งลักษณะอาการภายนอกของโรคนี้ในระยะเริ่มแรกค่อนข้างสังเกตได้ยากเพราะมักมีลักษณะคล้ายอาการขาดธาตุ นอกจากนี้เชื้อก่อโรคนี้อาจสามารถแพร่ไปสู่ต้นข้างเคียงส่งผลให้ปาล์มน้ำมันที่ปลูกภายหลังไม่เจริญเติบโตไปด้วย ยิ่งในช่วงที่มีฝนและอากาศมีความชื้นสูงนั้น จะเหมาะต่อการแพร่ระบาดของโรค”



รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแนะนำว่า ในระยะนี้ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจสวนอย่างสม่ำเสมอ เพราะสปอร์ของเชื้อราที่ก่อโรคสามารถแพร่ระบาดโดยผ่านลม น้ำ เครื่องมือทางการเกษตร และการสัมผัสกันของราก

“ข้อควรปฏิบัติของเกษตรกรก่อนปลูกคือ ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา 1 กิโลกรัม ผสมกับรำละเอียด 4 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 100 กิโลกรัม

หว่านหรือรองกันหลุมอัตรา 100 กรัมต่อต้น หรือหว่านในแปลงปลูกหรือรอบทรงพุ่มในอัตรา 3-8 กิโลกรัมต่อต้น หมั่นดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด จัดการระบบระบายน้ำให้ดี และบำรุงรักษาต้นปาล์มน้ำมันให้แข็งแรง โดยใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมตามการเจริญเติบโต จากนั้นควรหมั่นสังเกตอาการของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน ซึ่งมักพบในต้นปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป หรือต้นปาล์มน้ำมันอายุ 1-2 ปี ที่ปลูกขึ้นแปลงเกิดโรค”

นายพีทัศน์ อธิบายถึงลักษณะอาการของโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมันว่า ใบจะซีดเหลือง ใบมีสีซีดกว่าปกติหรือเป็นปื้นบนทางใบล่าง ทางใบหักพับทั้งตัวห้อยลงรอบลำต้น ใบย่อยแห้งตาย ยอดที่ยังไม่คลี่จะมีมากกว่าปกติ โคนต้นหรือรากบริเวณผิวดินใกล้โคนต้นจะพบดอกเห็ด



เพราะภายในลำต้นถูกทำลาย ทำให้ต้นหักล้มลง
ไปจนถึงอาการรุนแรงในขั้นยืนต้นตาย

เกษตรกรจึงควรหมั่นตรวจสอบต้นที่คาด
ว่าจะเป็นโรค โดยใช้ไม้เคาะลำต้นปาล์มน้ำมัน
เพื่อฟังเสียงบริเวณที่ถูกทำลาย สังเกตต้นที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงต้นที่เป็นโรค หากพบอาการ
ของโรคให้รีบป้องกันกำจัด โดยชุดหลุมรอบๆ
ต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดจากต้นเป็นโรคไปยังต้นปกติผ่านการ
สัมผัสกันของราก ซึ่งต้องชุดหลุมให้ลึกมากพอ
อย่าทำให้รากเกิดแผลและระวังเรื่องร่องดินเขิน
ภายหลังด้วย

นอกจากนี้ ต้องเก็บดอกเห็ดที่ขึ้นบริเวณ
โคนต้นปาล์มน้ำมันเป็นโรคหรือที่รากบริเวณผิว



ดินไปทำลายนอกแปลงปลูกหากบริเวณเนื้อเชื้อ
ที่ถูกทำลายออกแล้วทาหีบด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา
หากยังคงมีดอกเห็ดเกิดขึ้นและอาการยังรุนแรง
ต่อเนื่องให้ตากชำและทาหีบด้วยสารเคมีกำจัด
เชื้อราเช่น โคลทาลี สารที่มีส่วนผสมของโคลทาลี
สารไทแรม หรือสารเคมีกำจัดเชื้อรากลุ่มไตร
อะโซล รวมถึงกำจัดดอกเห็ด และวัชพืชหรือ
พืชน้ำอื่นออกไปให้หมดเพื่อลดการสะสมของ
เชื้อโรคในธรรมชาติ ตลอดจนทำความสะอาด
เครื่องมือทางการเกษตรก่อนนำไปใช้เพื่อลดการ
แพร่ระบาดของโรค.

'5 ธันวาคม' วันพ่อแห่งชาติ 'ในหลวงร. 9' ผู้ทรงเปี่ยมน้ำพระทัยที่ไม่เลือนหายจากหัวใจคนไทย



จากที่คนไทยทั้งประเทศได้หลังน้ำตา ทั้งประเทศกับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ วันที่ 13 ต.ค. 2559 ยังคงสร้างความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศไทยและประชาชนเสมอมาปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึง น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2560 เป็นต้นไปดังนี้

- 1.เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
- 2.เป็นวันชาติ
- 3.เป็น วันพ่อแห่งชาติ

และถึงแม้การจากไปของพระองค์จะจากไปแต่เพียงพระวรกาย แต่สิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทำไว้ให้กับคนไทยทุกคนไม่เคย

เลือนหายไปจากความทรงจำ และยังคงยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน อย่างที่พระองค์ทรงมอบไว้เป็นแนวทาง

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ออยู่ดี กินดี อาทิ “แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นหู เพราะเคยได้เรียนรู้ และเคยได้ยืนกันบ่อยๆ แต่กลับมีน้อยคนที่จะเข้าใจหลักปรัชญาและการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแบบอย่างที่อยู่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริไว้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางความไม่ประมาทไม่ฟุ้งเฟ้อคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ตลอดจนการใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยมีความสำคัญคือ สติ ปัญญา และความเพียร ซึ่งเป็นบันไดสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง

อีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงมีความสามารถที่เกี่ยวกับการสื่อสาร โดยเปรียบเสมือน “พระบิดาแห่งวงการสื่อสารไทย”

ซึ่งอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าทุกพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงทำนั้นไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวของพระองค์เอง แต่พระองค์ทรงทำเพื่อพสกนิกรชาวไทยของพระองค์ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยอภัยภาพของพระองค์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยี

1.วิทยุสื่อสาร มีการพัฒนาด้านระบบวิทยุสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พระองค์ทรงใช้เครื่องมือสื่อสารพกติดพระองค์เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ และรับสั่งผ่านทางวิทยุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติการฝนเทียมในระยะแรก ได้ประสบปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ทราบล่วงหน้า การที่ยังไม่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการด้วยกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ได้ผลเท่าที่ควรและเมื่อพระองค์ทรงทราบถึงปัญหาการขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีจึงโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งวิทยุให้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนเทียมทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดิน

2.วิทยุกระจายเสียง ในปี พ.ศ.2495 พระองค์ได้ทรงตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.ขึ้นที่พระราชวังสวนดุสิต และชื่อสถานีวิทยุดังกล่าวได้ทรงนำมาจากอักษรย่อของพระที่นั่งอัมพรสถานซึ่งเป็นสถานที่ที่ใช้ออกอากาศครั้งแรก ต่อมาจึงย้ายสถานีวิทยุ อ.ส.เข้าไปตั้งในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อเปิดโอกาสให้พลกนิกรมีช่องทางในการติดต่อกับพระองค์ได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตามพิธีการเหมือนในสมัยก่อนทรงใช้สถานีวิทยุเพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ติดต่อข่าวสารกับประชาชน และเป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างพระองค์และประชาราษฎร์ เมื่อเกิดวาทภัยที่แหลมตะลุมพุกในปี พ.ศ.2505 โดยมีพระราชดำริให้ใช้สถานีวิทยุ อ.ส.เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมจนเป็นบ่อเกิดของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

3.ดาวเทียมดาวเทียมไทยคม คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมของไทยก้าวสู่ยุคแห่งความล้ำหน้า มีการนำดาวเทียมไทยคม เข้าไปใช้ในกิจการด้านการเรียน การสอนเป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชนและเป็นการปรับปรุงในเรื่องของการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์ต่อประเทศชาติ ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนางานทางระบบวิทยุสื่อสารขึ้นในประเทศอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพราะสังคมปัจจุบันนั้นการสื่อสารก็เปรียบเสมือนกับระบบประสาทของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นจึงนับได้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงเห็นบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อการสื่อสาร

4.ตรวจสภาวะอากาศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2538 ได้เกิดเหตุ ใต้ฝุ่นแอนเจลา(Angela) ทำความเสียหายให้กับประเทศฟิลิปปินส์ และคาดว่าจะเข้าสู่ประเทศไทย ในเวลาต่อมาทางกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนประชาชนชาวไทยให้เตรียมระวังอันตรายที่เกิดขึ้น ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2549 วันที่พระองค์กำลังเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก 5 ชั่วโมง รับสั่งให้ข้าราชการริหารไปติดตั้งเดินสายระบบออนไลน์ไว้เพราะกำลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาได้ พระราชทานความเห็น ว่า ไม่ควรตระหนกแต่อย่างใดเนื่องจากใต้ฝุ่นได้อ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศเวียดนาม และได้แปรสภาพเป็นความกดอากาศขนาดย่อมเท่านั้น

5.เรื่องของการยกระดับการเดินทาง โดยนับเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่สนพระราชหฤทัยระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ คือ รถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อแก้ปัญหาจราจรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "การเดินทางโครงการ "รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล(หัวลำโพง-บางซื่อ)" ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง ซึ่ง ณ สถานที่เดียวกัน เมื่อ108 ปีก่อนหน้านี้อคือ เมื่อปี พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯทรงประกอบพิธีเปิดการเดินทางรถไฟหลวงสายแรกของประเทศไทยระหว่างกรุงเทพฯ-อยุธยา ณ สถานีหัวลำโพง เช่นเดียวกัน พระองค์ทรงประทับรถไฟพาพระที่นั่งขบวนที่ 1 หมายเลขตู้รถไฟพาพระที่นั่ง 1014 โดยประทับยังที่นั่งผู้โดยสารปกติตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงไปยังสถานีรถไฟบางซื่อและกลับมายังศูนย์ซ่อมบำรุงฯ รวมระยะทาง 29 กิโลเมตรและ ณ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงฯพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยหลายเรื่องเช่นการคืนผิวหลังการก่อสร้างเสร็จ สภาพถนนดีกว่าเดิมหรือไม่ การก่อสร้างที่สถานีสี่ลมที่ต้องตัดต่อมอสะพานข้ามทางแยกแล้วสร้างต่อมใหม่บนหลังคาสถานี รวมถึงการแก้ปัญหาจราจร เนื่องจากระยะทางหัวลำโพง-บางซื่อเป็นระยะทางที่สั้นเพียง 20 กม.เท่านั้นนอกจากนี้พระองค์ทรงซักถามถึงขั้นตอนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการเดินทางไฟฟ้าด้วยความสนพระราชหฤทัยและราคาค่าโดยสารที่จะต้องไม่ทำให้คนไทยเดือดร้อน

6."โครงการพระราชดำริฝนหลวง" เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพลกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้งที่มีสาเหตุจากความผันแปร และคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติคือฤดูฝนเริ่มต้นล่าช้าเกินไป หรือหมดเร็วกว่าปกติ หรือฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดูฝน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในทุกภาคของประเทศส่งผลถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชาติ คิดเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี

ทั้งนี้ระหว่างทางที่เคยเสด็จพระราชดำเนินทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศยาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสังเกต

เห็นว่าเมฆปริมาณมากปกคลุมท้องฟ้า แต่ไม่สามารถก่อรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้ เป็นเหตุให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงระยะยาวต่างๆ ที่เป็นช่วงฤดูฝนทรงคิดคำนึงว่าจะมี "มาตรการทางวิทยาศาสตร์" ที่จะช่วยให้เมฆเหล่านั้นก่อรวมตัวกันจนเกิดเป็นฝนได้ทรงเชื่อมั่นว่าด้วยลักษณะของกาลอากาศภูมิอากาศและภูมิประเทศของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเขตร้อน และอยู่ในอิทธิพลของฤดูมรสุมของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นฤดูฝน และเป็นฤดูเพาะปลูกประจำปีของประเทศไทยจะสามารถดัดแปลงสภาพอากาศให้เกิดเป็นฝนตกได้พระองค์ทรงศึกษาจนทรงมั่นพระทัยก่อนพระราชทานแนวคิดนี้แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น

และในปีถัดมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาผู้ทรงที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการบนท้องฟ้า กระทั่งในปี พ.ศ.2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งหน่วยบินปราบศัตรูพืชกรมการข้าว เพื่อให้การสนับสนุนในการสนองพระราชประสงค์ โดยในปีเดียวกันนั้นเอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ.2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองแห่งแรกต่อมาได้มีปฏิบัติการโดยทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้ง ขนาดไม่เกิน 1 ลูกบาศก์นิ้วเข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน 10,000 ฟุตที่ลอยกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลองในขณะนั้น ทำให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจนเกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่นและก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ ในเวลาอันรวดเร็ว และจากการติดตามผลโดยการสำรวจทางภาคพื้นดิน ก็ได้รับรายงานยืนยันจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่บริเวณวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุดการทดลองดังกล่าวจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และความสำเร็จดังกล่าวยังส่งผลให้มีการพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดโครงการฝนหลวง มาจนถึงปัจจุบัน



เกษตรวันนี้

เกษตรวันนี้..... ● สำนักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร แนะนำ ต้นไม้ที่สามารถบำบัด
ฝุ่น PM2.5 ได้หลายชนิด ที่สามารถช่วยดูดซับสารพิษจาก
อากาศ ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ และสามารถปลูกได้ทั้งใน
บ้านและนอกบ้าน และเป็นต้นไม้พื้นถิ่นในเขตร้อนที่สามารถ
ปลูกดี ในเมืองไทย เพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดฝุ่น
ละออง PM 2.5..... ● พบว่ามีพืชที่สามารถบำบัดฝุ่นละอองในอากาศได้ดี ได้แก่ พรม
กำมะหยี่ เฟิร์นขนนก คล้าแวมยูรา พลูปีกนก พลูอินโด กวักมรกต คล้ากาเหว่าลาย
และกล้านกยูง โดยลักษณะพืชที่สามารถบำบัดฝุ่นละอองได้ดีใบจะมีลักษณะขรุขระ
มีขน มีใบย่อยขนาดเล็ก และมีลักษณะผิวใบมันเคลือบด้วยแว็กซ์ ชาวบ้านที่สนใจ
สามารถหาซื้อมาปลูกได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป..... ●

นายกฯหล้าปลี

ต้นแบบความสำเร็จการบริหารจัดการร้านสหกรณ์

นายนิรันดร์ มุกธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาสารคามราชสีมา จำกัดว่า จุดเด่นของร้านสหกรณ์แห่งนี้คือ สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจเป็นจำนวนมาก มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีการใช้แอปพลิเคชันออนไลน์เป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใส่ใจคัดเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกและผู้ใช้บริการ ราคาขอมเยา เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อาหารทางการแพทย์ ทั้งยังได้เชื่อมโยงสินค้าจากสหกรณ์การเกษตรมาจำหน่าย เช่น ข้าวสาร และมีการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นร้านสหกรณ์ที่มีการปรับตัวภายใต้สภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

นางศุภมาส ลิวศิริรัตน์ ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวว่า ในปี 2566 ผลประกอบการของร้านสหกรณ์ดีขึ้นกว่าปีก่อนถึง 25% ทำให้สหกรณ์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 2 ล้านบาทเศษ ซึ่งสหกรณ์ได้จัดสรรผลตอบแทนให้กับสมาชิกในรูปแบบเงินปันผล ร้อยละ 5 และเงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนการซื้อสินค้า ใน

อัตราร้อยละ 10.5

ด้าน น.ส.กรรณิกา สวางโท ผู้จัดการร้านสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านสหกรณ์ประสบความสำเร็จคือ สมาชิกสนับสนุนกิจการและจงรักภักดีต่อร้านสหกรณ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยและญาติให้เข้าถึงจุดบริการร้านสหกรณ์ และแนะนำสถานที่จุดให้บริการ ทั้ง 3 สาขา และแนะนำการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการบริหารงานโดยเสียสละเวลางานประจำ เพื่อมาช่วยดูแลให้ความสะดวกแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ ร่วมกันวางแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีให้มากที่สุด มีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมในสภาวะการแข่งขันกับคู่แข่งบริเวณใกล้เคียงด้วย.



พิพิธภัณฑท์เกษตร

เว็บไซต์ <https://www.wisdomking.or.th/>

สำนักงานพิพิธภัณฑท์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ในการเป็นพิพิธภัณฑท์ชั้นนำแห่งการเรียนรู้ พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของกษัตริย์เกษตรและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ

หน้าหลัก โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตร



<https://www.wisdomking.or.th/>

เศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้เกษตร Online เรียนรู้ง่ายๆ นำไปใช้ได้จริง พิพิธภัณฑท์ของเรา ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง สินค้าและบริการ สินค้าหนังสือองค์ความรู้ บริการเข้าชม ขั้นตอนการให้บริการเข้าชม ห้องเที่ยวสุขสันต์ ห้องพัก ห้องประชุม อาหารและเครื่องดื่ม ร้านกิน อยู่ ดี ร้านจำหน่ายของที่ระลึก MADO CAFE...